



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 18 มกราคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ผู้เลี้ยงไก่ไข่นุชน"เอ็กบอร์ด" คมนำเข้าพ่อแม่พันธุ์จริงราคา	ไทยรัฐ
2. คอลัมน์ มุมข้าราชการ: นบส.87 (ต่อ)	ไทยรัฐ
3. บทความพิเศษ: ตราด...ยึดระบบสหกรณ์บริหารจัดการผลไม้ ปี 2561	สยามรัฐ
4. เกษตรรับมือผลกระทบ'เอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย'	กรุงเทพธุรกิจ
5. 'อนันต์'ยืนยันเร่งพิจารณา 2,639โครงการยื่นคำขอขบ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	แนวหน้า
6. ชงงบสนับสนุน'2หมื่นล้าน' ลุยแผนฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	กรุงเทพธุรกิจ
7. แนะนำจัดบซ่อมแหล่งน้ำ 8 พันแห่ง	กรุงเทพธุรกิจ
8. อินเดียดกลงแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ระดมนวัตกรรมหนุนไทยพัฒนาภาคการเกษตร	แนวหน้า
9. เกษตรฯระดมจังหวัดเดินหน้าปฏิรูปยางพารา	โพสต์ทูเดย์
10. ประกาศ'ยางพารา'สินค้าควบคุมทางเลือกลุ่มู่ทางรอดเกษตรกรสวนยาง!	คม ชัด ลึก
11. แฉสื่อ-การเมืองจ้องล้มรัฐ'บิกตุ'เขียน-เวียนแจ้งกรม.	ไทยรัฐ
12. จัดใหญ่'ชิมหม่อน ชมไหม'	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : พุธที่ 18 มกราคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฉบับที่ : 21912 หน้า : 9(ขวา)

หัวข้อ : ผู้เลี้ยงไก่ไข่หนุน "เอ็กบอร์ด" คมนำเข้าพ่อแม่พันธุ์รีราคา

ผู้เลี้ยงไก่ไข่หนุน "เอ็กบอร์ด" คมนำเข้าพ่อแม่พันธุ์รีราคา

นายมานิช ชูทับทิม อธิบดีผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์ หรือ เอ็กบอร์ด (Egg Board) เปิดเผยว่า ในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ขอสนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำของคณะกรรมการ Egg Board ด้วยการลดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ ไก่ไข่ (PS) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ที่ 500,000-550,000 ตัวต่อปี จากเดิมที่มีการนำเข้า 610,000 ตัวต่อปี หากทำได้จริงจะช่วยสร้างความสมดุลของการผลิตไข่ไก่และความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพมากขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำจากปริมาณผลผลิตล้นตลาดสะสมในขณะนี้

"การลดนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ให้อยู่ที่ 500,000-550,000 ตัว เป็นอีกแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความสมดุลระหว่างการผลิตไข่ไก่ให้เหมาะสมกับการบริโภคตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะเห็นผลระยะยาว และเมื่อดำเนินการควบคู่กับมาตรการอื่น โดยเฉพาะความร่วมมือช่วยกันปลดแม่ไก่ยืนกรงร่วมด้วย เชื่อว่าจะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาราคาไข่ไก่ได้อย่างแน่นอน"

นายมานิชกล่าวว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เผชิญกับการขายไข่ไก่ในราคาต่ำกว่าต้นทุนติดต่อกันเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี โดยปัจจุบันราคาขายไข่ไก่หน้าฟาร์มเฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.10-2.20 บาท ขณะที่ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุต้นทุนการผลิตไข่ไก่ไว้ที่ฟองละ 2.80-2.90 บาท เท่ากับว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทุกคนต้องแบกภาระขาดทุนสะสมมาโดยตลอด โดยเฉพาะผู้เลี้ยงรายย่อยที่ต้องขาดทุนมานาน หลายรายไม่สามารถรับสภาพขาดทุนต่อไปได้อีก จึงจำเป็นต้องเลิกเลี้ยงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : มุมข่าวราชการ: นบส.87 (ต่อ)

วันที่ : พุธที่ 18 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 21912 หน้า : 12(ขวา)

มุมข่าวราชการ 'ซี.12'

นบส.87 (ต่อ)

ข้าราชการจากกระทรวงต่างๆที่ไปเข้าหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 87 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงาน ก.พ. มีต่อไปนี้

กระทรวงการคลัง 22.นางสุภกรศิริ บุญญเศรษฐ์ ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจ และศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ 23.นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร 24.นางสาววิลาวัลย์ พยาน้อย ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน การคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 25.นายบุญสืบ ศรีแก้ว สรรพสามิต พื้นที่เลย 26.นางสาวปรีชญา สิทธิสาร สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม 27.นางสาว อุปมา ไฉนชัย ผอ.สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 28.นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผอ.สำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง 29.นางสาวสุภัท ไชยวรรณ ผอ.สำนักนโยบายการคลังสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ 30.นางกมลภัทร ประทุมแก้ว ผอ.กองงาน บริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ 31.นายธนวัต ศิริกุล ผอ.สำนักงานเลขานุการกรม กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา 32.นางสาวปรางค์ปรีชา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 33.นางสาว อณิรา จินนทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 34.นาย สุชาติ แสงพรม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านจังหวัดอุดรธานี กรม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 35.นางเทพวัลย์ กรณาลัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เยาวชน วิชาการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 36.นางสาวนภาพร เมฆมาผ่องอำไพ ผู้ปกครองสถาน สงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี 37.นางดุสิตา ชาวน์เลิศ ผู้ปกครอง

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 38.นางสาวศิริดาวัลย์ สราวิทย์ ผู้ปกครอง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง 39.นางสิริบุษ อินทรเสน ผอ.ศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ 40.นางณัฐอร อินทร์ศิริ ผอ.กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 41.นายวรยุทธ บุญมี ผอ.สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 42.นายไพฑูรย์ โกเมนทร์ ผอ.สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 43.นางละออง ชื่นลวด ผอ.กองนโยบายเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 44.นายสัญญาแสงพุ่มพงษ์ ผอ.สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรชลประทาน 45.นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 46.นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผอ.กองนโยบาย กรมพัฒนาที่ดิน 47.นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตร จังหวัดนครราชสีมา 48.นายศุภนาถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 49.นายเสนห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ 50.นาย วิวรรณ สงประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา 51.นายสมศักดิ์ เป็ณถนอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส 52.นายภูมิศักดิ์ ราชศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย ระบบเศรษฐกิจการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 53.นายจจร เราประเสริฐ ผอ.สำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว

กระทรวงคมนาคม 54.นายสถาพร อังคนาวรรต ผอ.ตรวจราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคม 55.นางสาวนงลักษณ์ วงศ์สุวิริยเดา ผอ.กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 56.นางสิริรัตน์ วิวิศกร ผอ.สำนักการขนส่งสินค้า กรมการ ขนส่งทางบก 57.นางสาวปาหนัน ถนัดคำ ขนส่งจังหวัดหนองคาย 58.นายอาทิตย์ วินิจสร ผอ.กองก่อสร้าง และบำรุงรักษา กรมท่าอากาศยาน 59.นายโอฬาร เสงเจริญ ผอ.กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า 60.นายจิรนนท์ ประ- กอบไวทยกิจ ผอ.สำนักฝึกอบรมรักษาระชาการแทนผอ.สำนักงานทางหลวงชนบท ที่ 1 กรมทางหลวงชนบท 61.นายนิรันดร์ เกตุแก้ว ผอ.สำนักส่งเสริมระบบการ ขนส่งและจราจรในภูมิภาค สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

วันที่ 18 มกราคม 2561

'ซี.12'



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : บทความพิเศษ: ตราด...ยึดระบบสหกรณ์บริหารจัดการผลไม้ ปี 2561

วันที่ : พุธสัปดาห์ 18 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 23631 หน้า : 1(บนซ้าย), 8



ตราด...ยึดระบบสหกรณ์ >8
บริหารจัดการผลไม้ ปี 2561

ตราด...ยึดระบบสหกรณ์ บริหารจัดการผลไม้ ปี 2561



บทความพิเศษ

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้พยากรณ์ผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออก 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง และตราด เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนบริหารจัดการผลไม้ ปี 2561 (ข้อมูล ณ 4 ธันวาคม 2560) พบว่า เนื้อที่ให้ผลของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด จำนวน 622,126 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 605,481 ไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้น 16,645 ไร่ หรือ

ร้อยละ 2.75 โดย ทุเรียน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.42 มังคุด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.76 เงาะ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.97 แต่ลองกอง ลดลง ร้อยละ 3.73

ภาพรวมผลไม้ทั้ง 4 สินค้า คาดว่าในปี 2561 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.37 หรือ 10,860 ตัน โดยในปี 2560 มีผลผลิต 792,113 ตัน ในปีนี้อาจจะได้ผลผลิตประมาณ 802,793 ตัน ซึ่งผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ต่อเนื่องถึงกลางเดือนมิถุนายน และคาดการณ์ว่า ผลผลิตรวมของทั้ง 4 สินค้าจะเพิ่มขึ้นทุกชนิด โดย เงาะ จะเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 3.48 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยปริมาณน้ำเพียงพอ ร่องลงมาได้แก่ มังคุด เพิ่มขึ้น ร้อย

ละ 1.23 ทุเรียน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.54 และ ลองกอง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.04

การบริหารจัดการผลไม้ ปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยให้จังหวัดคำนึงถึงการบริหารจัดการผลไม้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลไม้ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้ตลอดฤดูกาลผลิต ด้านเชิงคุณภาพ เช่น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน (GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พร้อมส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้รวมกลุ่มเพื่อผลิตไม้ผลในลักษณะแปลงใหญ่

รหัสข่าว: C-180118021081 (18 ม.ค. 61/06:24)

หน้า: 1/3



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : บทความพิเศษ: ตราด...ยึดระบบสหกรณ์บริหารจัดการผลไม้ ปี 2561

วันที่ : พุธสัปดาห์ 18 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 23631 หน้า : 1(บนซ้าย), 8



ขณะที่จังหวัดตราด เป็นอีกหนึ่งแหล่งใหญ่ในการผลิตผลไม้คุณภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดจึงได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตราด หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์ผู้รวบรวมผลไม้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและการตลาดผลไม้ในจังหวัดตราด สำหรับแผนการบริหารจัดการผลไม้ปี 2561 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดตราด ได้ชี้แจงว่า มีการวางแผนบริหารจัดการผลไม้ปี 2561 ตั้งต้นน้ำกลางน้ำ ปลายน้ำ โดย ต้นน้ำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด ดำเนินการส่งเสริมการเพาะปลูกผลไม้ตามระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการผลิตให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง และสามารถสร้างมาตรฐานควบคุมและระบบตามสอปสินค้าผลไม้กลางน้ำ จะมีการบริหารจัดการตลาดผลไม้ผ่านระบบสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ หอการค้าจังหวัดตราด และสหกรณ์ผู้รวบรวมผลไม้ 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด

จำกัด และสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคการเกษตรจังหวัดตราด จำกัด ดำเนินการโดยกระบวนการคัดแยกผลไม้ โดยคัดแยกคุณภาพของผลไม้ตามเกรดให้ชัดเจน โดยผลไม้ที่คุณภาพดีส่งต่อไปแก่โมเดิร์นเทรด อาทิ Top The Mall ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม สิงคโปร์ กัมพูชา ส่วนในเกรดรองลงมาก็จะส่งขายภายในตลาดค้าส่งผลไม้หลักๆ ภายในประเทศ อาทิ อุดรธานี เชียงราย ยะลา นครสวรรค์ ส่วนผลไม้ในเกรดที่ไม่ได้คุณภาพก็จะดำเนินการแปรรูป เช่น เงาะกระป๋อง และทุเรียนแช่แข็ง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าผลไม้ให้สูงขึ้น

ในปีฤดูกาล 2560 ที่ผ่านมานี้ สหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง ได้ดำเนินการรวบรวมผลไม้เป็นจำนวน 15,400 ตัน (ประมาณร้อยละ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : บทความพิเศษ: ตราด...ยึดระบบสหกรณ์บริหารจัดการผลไม้ ปี 2561

วันที่ : พุธสัปดาห์ 18 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 23631 หน้า : 1(บนซ้าย), 8

10 ของผลไม้ในจังหวัดตราด)แยกเป็นมังคุด 950 ตัน, เงาะ 4,000 ตัน, ทุเรียน 10,000 ตัน, ลองกอง 300 ตัน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือทางด้านเงินทุนในการรวบรวมผลผลิต จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ปีละประมาณ 20 ล้านบาท และยังช่วยเหลือในด้านเงินอุดหนุนปัจจัยการตลาด อาทิ โรงเรือนในการรวบรวม รถโฟล์คลิฟ สายพานลำเลียงผลผลิต และยังให้งบประมาณในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิก ในการสร้างมาตรฐานการผลิตผลไม้ตามระบบ (GAP)

และสุดท้าย ปลายน้ำ สหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง จับมือกับหอการค้าจังหวัดตราด ยก ระดับด้านการตลาด ภายใต้ “โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์” ซึ่งมีแนวคิดที่จะสร้างเอกลักษณ์ของผลไม้ตราดให้เป็นที่ยอมรับของชาวสำหรับตลาดในประเทศ โดยการสร้างตราสินค้าประจำจังหวัด และระบบบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์สวยงามตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น และการใช้ระบบ QR code มาใช้ในการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า ทำให้สามารถสร้างมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ต้นทาง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : เกษตรรับมือผลกระทบเอฟทีเอไทย-ออสซี่

วันที่ : พุธที่ 18 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 10713 หน้า : 6(ขวา)

เกษตรรับมือผลกระทบ‘เอฟทีเอไทย-ออสซี่’

กรุงเทพธุรกิจ ● หวังเนื้อ-เครื่องในโค
ทะลักหลังไทยสิ้นสุดมาตรการปกป้องพิเศษ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียในปี 63 สศก.ดันกองทุนเอฟทีเอ ช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ คาดไม่รุนแรงเหตุไทยไม่ใช่ตลาดส่งออกหลัก

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ไทยจะสิ้นสุดมาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ในวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ซึ่งจะส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป สินค้าเกษตรที่นำเข้าจากออสเตรเลียจำนวน 17 รายการจะไม่เรียกเก็บภาษีนำเข้าและไม่จำกัดปริมาณการนำเข้าอีกต่อไป เช่น เนื้อโคและเครื่องใน เนื้อหมู และเครื่องใน นมและผลิตภัณฑ์นม เนย เนยแข็ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาภาพรวมสถานการณ์ สินค้าปกป้องพิเศษดังกล่าวพบว่า ไทยมีสินค้า 23 รายการ แบ่งเป็นกลุ่มที่สิ้นสุดมาตรการไปแล้วตั้งแต่

31 ธ.ค. 2558 จำนวน 6 รายการ คือ นมและครีมข้นไม่หวาน บัตเตอร์มิลค์ น้ำผึ้ง ส้ม องุ่น และมันฝรั่งปรุงแต่งแช่เย็นแช่แข็ง และกลุ่มที่จะสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 ธ.ค. 2563 หรือภายในจะเป็น 0% ในปี 2564 จำนวน 17 รายการ เช่น สินค้าเนื้อวัวและเครื่องใน สินค้าเนื้อหมู และเครื่องใน กลุ่มผลิตภัณฑ์นม เนย เนยแข็ง นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สศก. กล่าวว่า ข้อกังวลเรื่องเนื้อโคและเครื่องในวัวอาจทะลักเข้ามาในประเทศหลังสิ้นสุดมาตรการปกป้องพิเศษเชื่อว่าไม่ส่งกระทบรุนแรงเพราะไทยไม่ใช่ตลาดส่งออกหลัก แต่เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบก่อนหน้านั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพตอบสนองความต้องการบริโภคในประเทศ ไทยได้ผลิตสินค้าเนื้อโคคุณภาพสูงและเป็นรู้จักของกลุ่มผู้บริโภคโดยทั่วไป

เช่น สหกรณ์โคนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด ได้พัฒนาโคเนื้อกำแพงแสนที่เข้า

กับสภาพแวดล้อมของไทย และนำมาส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์เลี้ยงเป็นอาชีพสร้างรายได้พร้อมส่งแปรรูปภายใต้แบรนด์ KU Beef จนได้รับความนิยมจากผู้บริโภค นอกจากนี้ สหกรณ์ยังได้ร่วมกับ มกอบ. และกรมปศุสัตว์ นำระบบตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้งได้เชื่อมโยงการตลาดผ่านเครือข่ายสหกรณ์ในการเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและส่งจำหน่าย ปัจจุบันสหกรณ์มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,500 ตัวต่อปี

นอกจากนี้ยังมีเนื้อโคขุนโพนยางคำที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยมีคุณภาพทัดเทียมกับเนื้อโคที่นำเข้าจากต่างประเทศ และมีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่เชื่อถือได้

นอกจากนี้ สศก. ยังมีกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศหรือกองทุน FTA พร้อมให้การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย โดยสินค้าโคเนื้อตั้งแต่ปี 2550 จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 154.75 ล้านบาท



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : พุธที่ 18 มกราคม 2561

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับที่ : 13417 หน้า : 7(กลาง)

หัวข้อ : 'อนันต์' ยืนยันเร่งพิจารณา 2,639 โครงการยื่นคำขอ บพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

'อนันต์' ยืนยันเร่งพิจารณา 2,639 โครงการยื่นคำขอ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว ขานรับนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเร่งพิจารณาโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้กรมการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างพิจารณาคำขอบประมาณโครงการต่างๆ ในเบื้องต้นมีจำนวน 2,639 โครงการ แบ่งเป็น เมืองรอง 55 จังหวัด 1,843 โครงการ และเมืองหลัก 22 จังหวัด 796 โครงการ

สำหรับพื้นที่เป้าหมายนั้น กรมการท่องเที่ยวจะพิจารณาคัดเลือกจากพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม แหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาก (แหล่งที่มีศักยภาพสูง) โดยเน้นพื้นที่เมืองท่องเที่ยวรอง ส่วนเมืองหลักจะเน้นชานเมืองหรือชุมชนนอกเมือง ตลอดจนเมืองที่อยู่รอบๆ สนามบินหลัก ขณะเดียวกันก็จะพิจารณาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีความชำรุดทรุดโทรมด้วย

สำหรับโครงการขนาดเล็กไม่เกิน 5 ล้านบาท ที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี (Quick Win) หรือโครงการประเภทปรับปรุงซ่อมแซมที่ไม่ใช่การก่อสร้างใหม่หรือขนาดใหญ่ และการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล หรือ Universal Design จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

โดยมีตัวอย่างแนวคิดหรือลักษณะโครงการ เช่น การสร้างแหล่งกำเนิดสินค้าโอท็อปให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาตลาดที่มีอยู่เดิม ให้เป็นตลาดเพื่อการท่องเที่ยว การพัฒนาย่านดาวนทาวน์หรือเซ็นเตอร์พอยท์ของเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย และการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม เช่น

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

ทั้งนี้แนวทางการเร่งรัดจัดทำงบประมาณพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศนั้น กรมการท่องเที่ยวได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมการขนส่งทางบก, กรมเจ้าท่า, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมชลประทาน, กรมการพัฒนาชุมชน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

นอกจากนี้ได้สั่งการให้คณะผู้บริหารสังกัดกรมการท่องเที่ยว จัดทำโครงการเพิ่มเติม เช่น การสนับสนุนการดำเนินงานของ Lifeguard ตามชายหาดสำคัญ, การวางทูลเพื่อการจัดการชายหาด, การวางทูลสำหรับจอดเรืออนุรักษ์ปะการัง, การจัดทำเส้นทางรถสาธารณะเข้าแหล่งท่องเที่ยว, การอบรมบุคลากรภาคการท่องเที่ยว, การจัดทำทางลาดในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ, การจัดทำห้องน้ำที่ได้มาตรฐานห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว (WC OK), การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรุกขมรดก, การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 108 องค์พระปฐมมา, หุ่นยนต์เก็บขยะชายหาด และการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : ชงงบประมาณ 2หมื่นล้าน ลุยแผนฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ : พุธที่ 18 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 10713 หน้า : 26(ล่าง)

ชงงบสนับสนุน '2หมื่นล้าน' ลุยแผนฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

กรุงเทพธุรกิจ • ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศจำนวนมาก ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวชำรุดทรุดโทรม

รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้มอบหมายให้ **"กรมการท่องเที่ยว"** พิจารณาเสนอโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา **วีระศักดิ์ โควสุรัตน์** ที่ต้องการกระจายการท่องเที่ยวสู่เมืองรอง คัดกรองส่งนักท่องเที่ยวเข้าชุมชน และเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ถูกใช้มานานจนต้องซ่อมสร้างอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยว ได้ขานรับนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ระหว่างเร่งพิจารณาโครงการพัฒนา

ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เบื้องต้นมีโครงการที่หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศยื่นคำขอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกว่า **20,000 ล้านบาท** โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขณะนี้กรมการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างพิจารณาโครงการพัฒนา



อนันต์ วงศ์เบญจรัตน์

ที่อยู่ระหว่างพิจารณาคุณค่าของงบประมาณโครงการต่างๆ เบื้องต้นมีทั้งหมด 2,639 โครงการ แบ่งเป็นเมืองรอง 55 จังหวัด 1,843 โครงการ และเมืองหลัก 22 จังหวัด 796 โครงการ

สำหรับพื้นที่เป้าหมายกรมการท่องเที่ยวจะพิจารณาคัดเลือกจากพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม แหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาก (แหล่งที่มีศักยภาพสูง) โดยเน้นพื้นที่เมืองท่องเที่ยวรอง ส่วนเมืองหลักจะเน้นชานเมืองหรือชุมชนนอกเมือง รวมถึงเมืองที่อยู่รอบๆ สนามบินหลัก ขณะเดียวกันจะพิจารณาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีความชำรุดทรุดโทรมด้วย

"โครงการขนาดเล็กไม่เกิน 5 ล้านบาทที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี (Quick Win) หรือโครงการประเภท

ปรับปรุงซ่อมแซมที่ไม่ใช่การก่อสร้างใหม่หรือขนาดใหญ่และการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวลหรือ Universal Design จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก"

โดยมีตัวอย่างแนวคิดหรือลักษณะ

โครงการ เช่น การสร้างแหล่งกำเนิดสินค้าโอท็อปให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาตลาดที่มีอยู่เดิมให้เป็นตลาดเพื่อการท่องเที่ยว การพัฒนาย่านคาวาโน่หรือเซ็นเตอร์พอยท์ของเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมายและการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

ทั้งนี้ แนวทางการเร่งรัดจัดทำงบประมาณพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ กรมการท่องเที่ยวได้มีการจัดตั้ง **"คณะทำงานเฉพาะกิจ"** เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : ชงงบสนับสนุน 2 หมื่นล้าน ลุยแผนฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ : พุธที่ 18 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 10713 หน้า : 26(ล่าง)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กองทัพบก กองทัพ
เรือ และกองทัพอากาศ

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้คณะผู้บริหาร
สังกัดกรมการท่องเที่ยวจัดทำโครงการ
เพิ่มเติม เช่น การสนับสนุนการดำเนินงาน
ของ “Lifeguard” ตามชายหาดสำคัญ
การวางหุ้นเพื่อการจัดการชายหาด การ
วางหุ้นสำหรับจอดเรืออนุรักษ์ปะการัง
การจัดทำเส้นทางรถสาธารณะเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยว

ยังมีการอบรมบุคลากรภาคการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวทางลัดในแหล่งท่องเที่ยว
สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ การจัดทำห้องน้ำ
ที่ได้มาตรฐานห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
(WC OK) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สุขุมรดก การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 108
องค์พระปฐมเจดีย์ ศูนย์นันทนาการชายหาด
และการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว

ณะจัดบซ่อมแหล่งน้ำ 8 พันแห่ง

กรุงเทพธุรกิจ • “ปิดทองหลังพระ”
หรือเกษตรใช้บกลางปี 61 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็ก 8400 แห่ง ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำได้กว่า 6000 ล้านลบม. ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้กว่า 12 ล้านไร่

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขานุการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ผู้แทนสถาบันปิดทองหลังพระฯ ได้หารือกับนายวิวัฒน์ ศัลยกำจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการจัดสรรงบประมาณกลางปี 2561 โดยปิดทองหลังพระเสนอให้กระทรวงเกษตร สนับสนุนโครงการเร่งซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็ก 8,403 แห่งในพื้นที่ 69 จังหวัด ที่ชำรุดและเสียหาย

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรพร้อมให้การสนับสนุนและกรมชลประทานมีความพร้อมที่จะดำเนินการในส่วนแหล่งน้ำที่เป็นโครงการพระราชดำริ 1,317 แห่งก่อน โดยจะระดมเครือข่ายต่างๆ จากภาคประชาชน ตลอดจน

เครือข่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เข้าร่วมดำเนินงานส่วนแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจ ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้ว 7,086 จะต้องประสานหาความเห็นชอบจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ม.ร.ว.ดิศนัดดา กล่าวว่า การปรับปรุงและซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ชำรุดเสียหายทั้ง 8,403 แห่ง จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ได้เนื่องจากแหล่งน้ำเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วประเทศ สามารถซ่อมแซมได้รวดเร็วสามารถทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพิ่มอีก 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาแหล่งน้ำให้เกษตรกรที่เห็นผลเร็วภายใน 5-6 เดือน

หากเริ่มดำเนินการได้เร็วจะแล้วเสร็จทันช่วงฤดูฝนในเดือนพ.ค. 2561 สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง เกษตรกรจะมีรายได้สุทธิจากการปลูกพืชหลังนา 4 เดือน โดยหากทำสำเร็จจะทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นราว 30,000 -48,000 ล้านบาท ในท้องถิ่นและส่งผลให้เกิดเงินหมุน

ในระบบเศรษฐกิจอีก 12 เท่า สามารถผลักดันให้จีดีพีเติบโตได้ 0.2%

ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าปัจจุบันแหล่งน้ำขนาดเล็กมีความเสียหายเกิดจากอายุการใช้งานและภัยธรรมชาติ เช่นหน้าฝายถูกน้ำกัดเซาะ ประตูฝายประตูน้ำ สันฝาย ทลายฝายชำรุดตะกอนหน้าฝายกักเก็บน้ำได้น้อยลง ซึ่งการปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำดังกล่าวสามารถดำเนินการได้เร็วและใช้งบประมาณน้อย

อีกทั้งสามารถดำเนินการภายใต้โครงการประชารัฐใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชน และชุมชน ดังตัวอย่างความสำเร็จของโครงการซ่อมแซมปรับปรุง และเสริมประสิทธิภาพฝายในจ.น่านและจ.อุดรธานีรวม 1,139 โครงการ โดยจะใช้งบประมาณในการซ่อมแซมและพัฒนาแหล่งน้ำทั้งหมดไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท โดยต้นทุนที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เคยดำเนินการร่วมกับชุมชนในหลายพื้นที่กว่า 500 แห่ง พบว่ากว่า 80% ใช้งบประมาณไม่เกิน 4 แสนบาท

อินเดียตกลงแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี

■ ระดมนวัตกรรมหนุนไทยพัฒนาภาคการเกษตร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดีย ด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยได้ถือโอกาสดังกล่าวหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (NIC) ของอินเดีย เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการด้านการเกษตร รวมทั้งนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรของอินเดีย โดยเฉพาะโครงการและซอฟต์แวร์ด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพที่ NIC ได้ดำเนินการ รวมทั้งนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรของอินเดีย

“ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (NIC) เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในโครงการออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร



กฤษฎา บุญราช

และบริการของภาครัฐ หรือ e-Governance รวมถึงการพัฒนาและใช้งานระบบ e-Governance ในหลายสาขา โดยเฉพาะด้านเกษตรและอาหาร ด้านพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประมง ด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีด้านการสำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบการรายงานและติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคสัตว์

โปรแกรมการรวบรวมข้อมูลผู้ค้าปุ๋ย เครื่องจักรกลการเกษตร เมล็ดพันธุ์ ยาฆ่าแมลง และมีบริการให้คำแนะนำเกษตรกรผ่านข้อความ SMS” นายกฤษฎา กล่าว

โดยเบื้องต้นทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะให้มีความร่วมมือระหว่างศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบของทั้งฝ่ายหรือรายละเอียดของความร่วมมือต่อไป เช่น การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญอินเดียมาไทย การจัดส่งนักวิชาการไทยไปอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอินเดียมีความเชี่ยวชาญ หรือการประชุม สัมมนา และทดลองนำซอฟต์แวร์ของอินเดียมาใช้ในพื้นที่นำร่องในไทย เป็นต้น เนื่องจากภาคเกษตรของไทยและอินเดีย มีลักษณะคล้ายกันหลายประการ เช่น เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท ปลูกพืชหลักชนิดเดียวกัน อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยและยางพารา ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจัดทำข้อมูล (big data) กลุ่มเกษตรกรให้เป็นระบบ เพื่อให้เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ตามกรม กอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือให้กระทรวงอื่นๆ นำไปจัดทำโครงการประสานเชื่อมโยงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้น

เกษตรฯระดมจังหวัด เดินหน้าปฏิรูปยางพารา

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” เตรียมปฏิรูปสวนยางพารา รองชงงบกลางปี 2561
จูงใจเกษตรกรทำโครงการสวนยางยั่งยืน หนุนปลูกผสมผสาน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประสานกับคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (อ.พ.ก.) ร่วมกันขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยกรณีพื้นที่ปลูกยางพาราที่มีจำนวนมาก ต้องมีแนวทางลดผลผลิตที่ออกมาปีละ 4.4 ล้านตัน มีเป้าหมายทำให้เกิดความยั่งยืน โดยจะจัดทำแผนปฏิรูปยางพาราเพื่อเสนอขอในโครงการงบกลางปี 2561

ทั้งนี้ จะมีโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรใหม่ทดแทนการปลูกยางเพื่อรองรับการพัฒนาอาชีพ โดยจะส่งเสริมการเปลี่ยนอาชีพจากการทำสวน

ยางมาทำเกษตรกรรมใหม่ ที่มีตลาดรองรับหรือมีโอกาสที่เกษตรกรจะมีรายได้มากกว่าการทำสวนยาง โดยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์หรือวิสาหกิจ และมีสวนยางหรือแปลงยางติดกันหรือใกล้เคียงกันในตำบลหรือหมู่บ้านเดียวกัน โดยมีขนาดเนื้อที่รวมกันตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป คล้ายหลักการในโครงการเกษตรแปลงใหญ่

สำหรับทางรัฐจะรับผิดชอบดูแลสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาด รวมทั้งหาอาชีพเสริมในช่วงรอผลผลิตทางการเกษตรใหม่ที่จะขายได้ด้วย ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างหามาตรการจูงใจเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะแตกต่างจากมาตรการจูงใจของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่ดำเนินการอยู่น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมกับมูลนิธิปิโตร

หลังพระ โดยได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเกษตรกรผ่านงบกลางปีของรัฐบาล ทาง รมช.เกษตรฯ ได้เน้นย้ำเรื่องการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็ก 8,403 แห่งที่ชำรุด และใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตรนอกฤดูกาล

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและการพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ กล่าวว่า มีโครงการชลประทานที่รอการปรับปรุงเพื่อกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพอีกประมาณ 8,400 แห่ง งบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เป็นโครงการพระราชดำริประมาณ 1,317 แห่ง ที่ทำเสร็จแต่ยังไม่มีการส่งน้ำ และอ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานกับองค์กรท้องถิ่นรับถ่ายโอนอีก 7,086 แห่ง หากมีการพัฒนาปรับปรุงจะสามารถทำได้ น้ำกลับมาใช้ได้ 6 เดือน มากถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ■

ดม ชาติ ลัก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 18 มกราคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5910

Col.Inch: 119.98 Ad Value: 263,956

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

PRValue (x3): 791,868

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ประกาศ 'ยางพารา' สินค้าควบคุม ทางเลือกสู่ทางรอด เกษตรกรสวนยาง!



ประกาศ 'ยางพารา' สินค้าควบคุม ทางเลือกสู่ทางรอดเกษตรกรสวนยาง!



พลันที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เมื่อวันที่ 16 มกราคม มีมติเห็นชอบการกำหนดรายการสินค้าและบริการควบคุมปี 2561 ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 รวมทั้งสิ้น 53 รายการ แยกเป็นสินค้า 48 รายการและบริการ 5 รายการ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งมีการเพิ่มเติมรายการสินค้าอีก 6 รายการ จากในปี 2560 ที่มีอยู่ 47 รายการ โดยมีสินค้าในหมวดเกษตรเพิ่มเติมเข้ามา 1 รายการ ได้แก่ ยางพารา ประกอบด้วย น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครป ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ชาวสวนยางพารา เนื่องจากเกิดปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และมีข้อร้องเรียนว่าเกิดจากระบบ

การซื้อขายของผู้ประกอบการที่รับซื้อยางในปัจจุบันที่ไม่เป็นธรรม และมีการเอาเปรียบชาวสวนยาง

ว่าการกำหนดให้ยางพาราเป็นสินค้าควบคุมตามกฎหมายดังกล่าว จะทำให้กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบหรือติดตามดูข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับสินค้านั้นได้อย่างเต็มที่ เช่น ตรวจสอบราคาทุน ราคาซื้อ ราคาขาย ฯลฯ พร้อมทั้งกำหนดให้มีมาตรการที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ หรือบรรดาเกษตรกรทั้งหลายและยังเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลเตรียมการไว้สำหรับแก้ไขปัญหาราคายางพาราในอนาคตด้วย

“เห็นด้วยอย่างยิ่งที่รัฐบาลประกาศให้ยางพาราเป็นสินค้าควบคุม โดยให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามา

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 18 มกราคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5910

Col.Inch: 119.98 Ad Value: 263,956

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

PRValue (x3): 791,868

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ประกาศ'ยางพารา'สินค้าควบคุมทางเลือกลงสู่ทางรอดเกษตรกรสวนยาง!

ดูแล ที่จริงพ.ร.บ.ควบคุมยางพารา พ.ศ.2542 ของกระทรวงเกษตรฯ ในมาตรา 10 ก็ระบุชัดเจนอยู่แล้วว่ายางพาราเป็นสินค้าที่ต้องควบคุม ถ้าไม่ดำเนินการตามมาตรา 32 ตามพ.ร.บ.ก็จะมีบทลงโทษตามมาตรา 48 ซึ่งมีทั้งจำทั้งปรับ เพียงแต่พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่เคยนำมาบังคับใช้อย่างจริงจังเสียที่มติดังกล่าวถือเป็นภาระตบหน้ากระทรวงเกษตรฯ ฉาดใหญ่”

อุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.)

กล่าวกับ “คม ชัด ลึก” ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยางพาราเป็นสินค้าควบคุม ซึ่งในประเด็นดังกล่าวที่ผ่านมามากมายหรือกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ แต่ไม่มีความคืบหน้า ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีโอกาสเข้าพบนายภคฤฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และนำเรื่องดังกล่าวไปหารืออีกครั้ง ในที่สุดก็มีมาตรการนี้ออกมาซึ่งก็เป็นผลดีแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ในขณะที่ผู้ประกอบการค้ายางพารายักษ์ใหญ่จะต้องรับซื้อจากต้นทุ่นที่แท้จริง แต่ที่ผ่านมามีการตีราคาลงมาต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด ส่งผลให้การรับซื้อผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรต่ำลงไปด้วย

อุทัยยืนยันว่าราคายางพาราตกต่ำนี้ไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาดโลก แต่เป็นผลมาจากพ่อค้าอย่างมีการฮั้วราคาในตลาดล่วงหน้า ขณะที่ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่เข้าเต็มอีก ด้วยการป่าวประกาศว่ายางพาราล้นตลาด ส่งผลทำให้ราคายางตกต่ำ ทั้งๆ ที่ยางพาราในตลาดโลกยังมีความต้องการสูงมาก ไม่เช่นนั้นจีนไม่ขยายพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มไปยังทวีปแอฟริกาในหลายประเทศในขณะนี้ หลังจากพื้นที่ในสปป.ลาว และเวียดนามปลูกเต็มพื้นที่แล้ว

“อย่างวันนี้มีเพื่อนจากฮ่องกงโทรมาบอก ว่าราคาล่วงหน้าที่ยังคงอยู่ที่ 63 บาท แต่พ่อค้าตีลงมาอยู่ที่ 53 บาท เมื่อมารับซื้อจากเกษตรกรราคาก็ต้องต่ำลงมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ต่อไปถ้าพ่อค้าส่งออกยางรายไหนตีราคาลงมาแบบนี้จะต้องปรับเงินตามจำนวนตัวเลขที่ขาดหายไปคือ 10 บาท” ประธานสภาเครือข่ายเกษตรกรกล่าวไว้



อุทัย สอนหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตามนอกจากรัฐบาลประกาศยางพาราให้เป็นสินค้าควบคุมในปี 2561 แล้ว ยังมีการใช้มาตรการ AETS ร่วมกำหนดโควตาการส่งออกยางพาราร่วมกันทั้ง 3 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก รวมไม่เกิน 350,000 ตัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31

มีนาคม 2561 ทั้งนี้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นอีก 1 มาตรการในการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายางที่ผิดปกติและมีความผันผวนโดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก โดยนำข้อตกลงดังกล่าวมาดำเนินการอย่างเคร่งครัด ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542

“ที่ผ่านมารกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ร่วมชักจูงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช เชียงแสน และประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกยางพารา เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ทหาร ตำรวจ ณ บริเวณท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย ในการควบคุมดูแล

ราคายางแผ่นรมควัน (ณ 17 ม.ค.61)

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ปิดตลาดวันนี้ (17 ม.ค.)

ตลาดกลางสงขลา	ราคา 49.00 บาท	ราคาเพิ่มขึ้น 0.33 บาท
ตลาดกลางสุราษฎร์ธานี	ราคา 49.00 บาท	ราคาเพิ่มขึ้น 0.37 บาท
ตลาดกลางนครศรีฯ	ราคา 49.00 บาท	ราคาเพิ่มขึ้น 0.33 บาท
ตลาดกลางยะลา	ไม่มียางเข้าตลาด	
ตลาดกลางบุรีรัมย์	ไม่มียางเข้าตลาด	

สรุปวันนี้ราคายางเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.34 บาทต่อกก. โดยบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด รับซื้อทั้ง 3 ตลาดในราคา กก.ละ 49 บาท

การส่งออกยางพาราให้เป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ” ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตรกล่าวถึงมาตรการรับมือราคายางพาราดกต่ำ

ส่วนการส่งเสริมใช้ยางพาราในประเทศของหน่วยงานรัฐนั้น สุรินทร์ นวลพรหมสกุล รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านบริหาร ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและผลักดันราคายางให้เกิดเสถียรภาพ ซึ่งกยท.ได้เปิดรับสมัครให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจ สำหรับการจัดสรรปริมาณยางกยท.จะรับซื้อตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐที่แจ้งความประสงค์ใช้อย่าง

“ในช่วงนี้จะมีรับซื้อน้ำยางสดเพียงอย่างเดียวตามความต้องการที่หน่วยงานรัฐแจ้งมา แต่หลังจากนี้จะมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมเข้ามาเป็นระยะ โดยส่วนใหญ่เป็นการนำไปใช้ทำถนนและทำยางปูพื้นสระ เมื่อทราบปริมาณยางที่ต้องการแล้ว กยท.จะจัดสรรไปยังจังหวัด เบื้องต้นจัดสรรให้จังหวัดสงขลา 500 ตัน สตูล 500 ตัน นครศรีธรรมราช 500 ตัน ตรัง 400 ตัน และยะลา 200 ตัน มอบให้สถาบันเกษตรกรในแต่ละจังหวัดจัดสรรกันเอง โดยมองถึงศักยภาพของพื้นที่จำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความพอใจของทุกฝ่าย”

รองผอ.กยท.กล่าวด้วยว่า ในเบื้องต้นใช้โรงงานของกยท.ก่อน หากมีกำลังการผลิตไม่พอจะติดต่อสถาบันเกษตรกรที่มีโรงงานผลิต

น้ำยางข้น ผู้ประกอบการเอกชน ตามลำดับ เช่น จ.นครศรีธรรมราช ที่ประชุมของสถาบันเกษตรกรได้มีมติเลือกโรงงานแปรรูปน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้นโดยใช้โรงงานของกยท. โดยมีหลักเกณฑ์การกำหนดราคาผ่านคณะกรรมการกำหนดราคา ซึ่งมีตัวแทนเกษตรกรร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยใช้หลักในการนำเอาราคาเฉลี่ยของตลาดเป็นฐานในการกำหนดราคากลางรับซื้อภายในวันถัดไป และประกาศให้สถาบันเกษตรกรทราบล่วงหน้าก่อน 1 วัน

ทั้งนี้ กยท.จะเปิดราคาซื้อขายราคาเดียวกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ โรงงานแปรรูป ส่วนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะนำเอาราคาที่กยท. ประกาศเป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร และแจ้งราคาซื้อขายให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในแต่ละกลุ่มเอง

“กยท.ต้องการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการรับซื้อครั้งนี้ จึงให้เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งเป็นของเกษตรกร ต้องทำเพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกร ดังนั้นการกำหนดราคาซื้อขายของสถาบันเกษตรกร จะคำนึงถึงการช่วยเหลือ และประโยชน์ที่จะเกิดกับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ของตัวเองให้มากที่สุด” สุรินทร์กล่าวทิ้งท้าย

● ทีมข่าวคมชัดลึก ●

www.komchadluek.net

แฉสื่อ-การเมือง จ้องล้มรัฐ

'บิกตู'เขียน-เวียนแจ้งกรม.

"บิกตู" เติบโตมาการเมืองโต ชนคณะใหญ่ลุยแก้จนที่แม่ฮ่องสอน 5 ปีเห็นผล คุยได้หมดทั้งแกะ-ไก่ หยอดถามชาวบ้านจะเลือกใคร ส่งจม.เขียน ★ มีต่อหน้า 11

แฉสื่อ

☆ ต่อจากหน้า 1

ด้วยลายมือถึง รมต.ทุกคนย้ำความหมายประชาธิปไตยไทยนิยม เร่งปั่นผลงานผู้สื่อ-นักการเมืองที่จ้องล้มกระดาน กำชับเข้มมีประเมินผลงาน รมต.-ขรก.ระดับสูงปลายปี "บิกตู" ร้อง "วัว" ข่าวดง.สอบภาษีนาฬิกาเหตุเพลิงเปิดอีกป่าเด็กเรือนที่ 25 "ศรีสุวรรณ" จี๊ป.ป.ช.เรียกเพื่อนทุกคนมาสอบ "อภิสิทธิ์" ขอนายกฯเคลียร์ให้ชัดไม่เช่นนั้นอยู่ยาก กระทบทซึ่ง ป.ป.ช.ระวังพากันทั้ง "อนุสรณ์" อยากรู้จักมหามิตร "พีใหญ่" มีใครบ้าง พท.-ปชป.ยื่นส่งวินิจฉัยคำสั่ง คสช. สนช. ส่อโลละวิธเลือกไขว้ สว. "มีชัย" เตือนระวังจัด รธน. 26 สนช.เข้าชื่อขอตีความต่ออายุ ป.ป.ช.

จังหวัดเดินทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ยังถูกจับจ้องโดยฝ่ายการเมือง ล่าสุด นำคณะลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน แก้ปัญหาความยากจน พร้อมกันนี้ยังส่งจดหมายที่เขียนด้วยลายมือให้รัฐมนตรีทุกคนเร่งรัดการทำงานสู้กับฝ่ายการเมืองและกระแสสื่อที่โจมตีรัฐบาลอยู่ขณะนี้

"บิกตู" ลุยแก้จนที่แม่ฮ่องสอน

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 17 ม.ค. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

นายวิษณุ เครืองาม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม และคณะออกเดินทางด้วยเครื่องบินซี-130 ของกองทัพอากาศไปยังท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน รอต้อนรับ จากนั้นนายภานุคณะเดินทางต่อไปยังโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ ต.จองคำ อ.เมือง เพื่อติดตามการจัดการที่ดินทำกินให้กับชุมชน

รำลึกความหลังผูกพันคนที่

ต่อมาเวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานสักขีพยานพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) แก่ผู้แทนประชาชน 8 ตำบล ก่อนกล่าวปราศรัยกับประชาชนว่ามาในนามรัฐบาล-คสช. น่าจะเป็นคณะใหญ่ที่สุดที่เคยมาแม่ฮ่องสอน และเป็นรัฐบาลแรกที่เอาคนมาดูแลพวกเขาขนาดนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น ไม่ได้ทำเพื่อการเมืองมาที่นี่ตั้งแต่ศรัย โทกกับอดีต รมว.มหาดไทยนายเก่าและยังได้มีโอกาสตามเสด็จมาที่นี่ทุกครั้งตลอด 20 ปีที่ผ่านมาทำให้เข้าใจและรู้เกี่ยวกับ จ.แม่ฮ่องสอน จะนำแนวทางต่างๆของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาทำให้เกิดความต่อเนื่อง ไม่ใช่เข้ามาเพื่อสร้างคะแนนนิยม จำเป็นต้องมาอยู่แล้วยังไงก็ต้องมา

รบ.หน้าต้องยึด ปชต.ไทยนิยม

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่าเราไม่สามารถพัฒนาประเทศด้วยระบบพรรคการเมืองได้ทั้งหมดเป็นเรื่องของทุกรัฐบาล ไม่ว่ารัฐบาลนี้หรือต่อไปต้องดูแลคนทุกจังหวัดให้เกิดความเป็นธรรมทั่วถึงทุกพื้นที่ ไม่ใช่เฉพาะตามนโยบายพรรคหรือตามที่ ส.ส.ขอไปเฉพาะพื้นที่ตัวเอง เรื่องรายได้รัฐบาลนี้มีแต่ทำให้ดีขึ้นในระยะเริ่มต้นปี 61-62 เร่งรัดทุกกระทรวงให้ลงมาดูแลให้มากที่สุดและรัฐบาลต่อไปที่มาจาก

การเลือกตั้งที่ตนเรียกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยไทยนิยม ต้องนิยมแบบนี้คือทุกจังหวัดทุกพื้นที่ต้องได้รับการดูแล มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นฝากความหวังเรื่องประชาธิปไตยต้องเป็นการเมืองที่ไทยนิยม คือเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศที่มีอยู่ 11 เรื่อง ใครก็แล้วแต่ที่สืบสานเรื่องเหล่านี้เน้นแหละคือประชาธิปไตยไทยนิยม คนไทยทั้งประเทศรับได้

อ่อนขอกำลังหนุนงานรัฐบาล

นายภานุกล่าวอีกว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาจ.แม่ฮ่องสอน จะสอดคล้องนโยบายการแก้ไขปัญหาคความยากจน ถ้าไม่พัฒนาทางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนจะเป็นไฟไหม้ฟางจวบจวนแม่ฮ่องสอนเป็นดินแดนเมืองสามหมอก คิดว่าน่าจะดีขึ้นได้ภายใน 5 ปี เป็นดินแดนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วเรื่องสวัสดิการต่างๆทำโครงการบัตรสวัสดิการคนจนระยะที่ 2 มีหลายกิจกรรม ถ้าให้เงินเปล่าๆ ฟรีๆ มันก็เหมือนเดิมอนาคตลูกหลานทั้งหมดอย่าให้ใครพาชักชวนไปในทางไม่ถูกต้อง และช่วยกันดูแลป่าสัก ป่าสักนามมินทรราชินีช่วยกันรักษาไว้ด้วยฝากทุกฝ่ายร่วมกันดูแล ถือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่นี้เยอะกว่าทุกจังหวัด รัฐบาลจะทำทุกอย่างให้กับท่าน เพื่อใช้แม่ฮ่องสอนโมเดลสร้างป่า สร้างรายได้ พื้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน ก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก

ลงทุนควักกระเป๋าจ่ายไม่รับฟรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์เดินเยี่ยมชมผลิตผลจากและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากนเกษตรของชาวแม่ฮ่องสอน ได้ป้อนนมและคุยกับแกะว่า "นี่มันหิวนะ ชูนี้ต้องไปโซ้วทุกที่ใหม่ แล้วมันไม่มารดหรือ มีหน้าที่โซ้วตัวนะลูกนะ เหนื่อยไหมทนหน่อยนะ" จากนั้นได้ทดลองชิมชาทุกลาบกินไก่ย่างไก่ทอด ที่ทำจากไก่พันธุ์พื้นเมือง ระหว่างนั้นหันไปเจอไก่แจ้ป่าที่นำมาโซ้ว จึงเอ่ยขึ้นว่า "ไม่ว่ากินไก่ตรงนี้เลย ไก่ที่ยืนตรงหน้าทำหน้าที่จ้อๆ สงสัยกลัวจะเป็นไก่ย่าง" ทั้งนี้พอชาวบ้านนำสิ่งของมามอบให้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ให้นายทหารติดตามนำของเงินมอบให้เป็นการตอบแทน พร้อมกล่าวว่า "ไม่ใช่เงินหลวง เป็นเงินส่วนตัวเพิ่งเบิกมาจากธนาคาร"

หยอดถามชาวบ้านจะเลือกใคร

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์เดินไปยังลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำปาย ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริฯ เยี่ยมชมผลิตผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชาวแม่ฮ่องสอนนายภานุกล่าวว่า "ขอรับรองอย่าเกลียดผมเลย และขอบคุณที่ยังมีคนที่อยู่ข้าง รักผมก็ขอบคุณ" พร้อมย้อนถามว่า "แล้วจะเลือกใครในวันที่มีการเลือกตั้ง" เมื่อชาวบ้าน

บอกว่าจะเลือกนายคนนั้นและ พล.อ.ประยุทธ์ตอบทันทีว่า "อันนั้นคือว่ากันอีกรอบเดียวจะหาว่ามาหาเสียง วันนี้ไม่ได้มาเพื่อการเมืองถือว่ามาพบกับครอบครัวของผมรวมถึงรองนายกฯและรัฐมนตรีทุกคน" ก่อนจะขอให้ชาวบ้านยิ้มหวานๆ พร้อมแนะนำทั้งท้ายว่า เกษตรกรอย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยว ให้ปลูกแบบผสมผสาน และมีอาชีพเสริม รวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ ทำทุกอย่างให้ครบวงจรสำเร็จรูปตั้งแต่ในพื้นที่การขนส่งจะได้สะดวก

เฉยๆกับเสียงเชียร์ให้อยู่ต่อ

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า นับเป็นโอกาสที่ได้กลับมาดูแลชาวแม่ฮ่องสอนอีกครั้ง เราได้รับทราบปัญหาหลายอย่างทั้งเกษตร ท่องเที่ยว สาธารณูปโภคพื้นฐานหลายอย่างได้เอมูติในหลักการ จะสรุปทุกอย่างให้ได้ใน 1 เดือน ต้องทำให้แม่ฮ่องสอนมีศักยภาพมากขึ้นเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีเสียงเชียร์ให้เป็นนายกฯต่อ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ก็เฉยๆ ยังทำหน้าที่ไม่เสร็จสิ้น อย่าไปพูดถึงอนาคต อนาคตเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าเอามาปนกับปัจจุบันเขาปัจจุบันไปปนกับอดีต ต้องทำโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องเป็นธรรม ทั้งถึงเท่าเทียม คือแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล วันนี้เมื่อทุกคนสนใจคำว่าไทยนิยมคือการขับเคลื่อนจากบนลงล่าง ระดับข้างล่างมีประชารัฐอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนร่วมมือกันทำในสิ่งที่ตรงกับความต้องการ กลไกสำคัญคือประชารัฐ และต้องสอดคล้องกับการปรองดองสมานฉันท์

ร่วมจัดวิทยุกับกลุ่มชาติพันธุ์

กระทั่งเวลา 15.00 น. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เดินทางไปยังชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราช-สะพานขาว-ก้าวเพื่อสุข) บ้านผาบ่อง อ.เมือง ที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นประจำปี 2560 และร่วมจัดรายการวิทยุกับชาวชาติพันธุ์ไทยใหญ่ และปกาเกอญอผ่านสถานีวิทยุ 4 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ชมสาธิตการแปรรูปน้ำมันถั่วลิสง และข้าวเพื่อสุขภาพ แปลงนาเกษตรอินทรีย์และนั่งรถรางไปยังศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาคของจำ) บ้านผาบ่อง ชมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ถนนสายวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการแสดงท้องถิ่นที่มีการจัดแสดงที่โอนรำต้อนรับ ซึ่งนายกฯยังได้ร่วมที่โอนรำอย่างสนุกสนาน จากนั้นเข้าสักการะวางพุ่มดอกไม้ และไม่มีสับชะตาพระธาตุคอกองมู กราบขอพรหลวงพ่อบ้านใจ โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า อธิษฐานขอให้ทำงานสำเร็จทุกอย่าง ประเทศชาติสงบยั่งยืน

พร้อมเคาะระฆัง 3 ครั้งตามความเชื่อเคาะแล้วจะได้อีกกลับมาที่จ.แม่ฮ่องสอนอีก ก่อนนำคณะเดินทางกลับถึง กทม. ในช่วงค่ำวันเดียวกัน

ส่ง จม.เขียนด้วยลายมือถึง กรม.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) เมื่อวันที่ 16 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้แจกเอกสารที่เขียนด้วยลายมือบนหน้ากระดาษเอ 4 จำนวน 12 หน้า แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการชี้แจงความหมายของประชาธิปไตยไทยนิยมว่า "เพื่อให้คนไทยเข้าใจหลักคิดที่ถูกต้อง ไม่เคยคิดจะทิ้งพื้นฐานประชาธิปไตยสากลด้วยหลักการประชาธิปไตย เป็นของปวงชน ที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่าย มุ่งเป้าหมายเดียวกันคือความสุขสันติอย่างยั่งยืน โดยมีพื้นฐานจากการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล อย่าเอานายกฯ คสช. ไปสู้กับใคร นายกฯใดพรรคใดกลุ่มใดผมกำลังทำเพื่อประชาชน อยากให้คนไทยที่ต้องการประชาธิปไตยไทยนิยมไทยมีอุดมการณ์เดียวกัน ใครจะเข้ามาบิดเบือนไม่ได้ มีผู้ไม่หวังดีเจตนาไม่บริสุทธิ์ยังคงพยายามอยู่จนถึงทุกวันนี้ ต้องหาแก่นสารของประชาธิปไตย สร้างไทยนิยมระบบประชาธิปไตยให้ได้"

ปฏิเสธ-นักการเมืองจ้องล้มเกม

ขณะที่ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องบริหารราชการ ในปี 2561-2562 โดยนายกฯขอให้กรม.ทำงานด้วยความโปร่งใส ซึ่งแจง ตรวจสอบได้ เตรียมการเป็นประชาธิปไตยแก้ปัญหาประชาธิปไตยทุกประเด็น สร้างระบบ วิธีการราชการ เตรียมคนรุ่นใหม่และปัจจุบัน สร้างอาชีพรายได้ที่เหมาะสม เป็นคนเก่งและดี มีศีลธรรม คุณธรรม วางกลไกกระทรวงให้สอดคล้องกับกลไกรัฐบาล กลไกยุทธศาสตร์และปฏิรูปแก้ปัญหาบุคลากรปรับปรุงตัวให้เป็นคนดี ไม่ใช่เพื่อพวกพ้องซึ่งไม่ดี สร้างความร่วมมือ สร้างอุดมการณ์ ขวนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 18 ปี ที่เพิ่งมีสิทธิเลือกตั้งและคนไม่ชอบการเมือง ต้องออกมาเลือกตั้งให้มากที่สุดขอให้ทุกคณะทำงานเชิงรุกอย่าทำงานเชิงรับ รอเรื่องร้องเรียนอย่างเดียวเพื่อช่วยประชาชนอุ่นใจ "สิ่งที่ปัญหาตอนนี้คือ สื่อ นักการเมืองที่มีปัญหา พยายามจะล้มรัฐบาลและคสช. ให้ได้ในช่วงนี้กฎหมายคำสั่งทุกฉบับ จะแก้ไขให้กลับไปให้เดิม และมีข้าราชการไม่สุจริตร่วมมือ"

สั่งล้างทุจริต-สร้างสมดุลบฯ

สำหรับส่วนที่ 3 หลักการการทำงาน ต้องเดินหน้าปฏิรูปประเทศ เดินหน้ายุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ลดความยากจนในทุกมิติ เน้นการศึกษา เกษตร ปฏิรูประบบราชการ การให้

บริการประชาชนด้วยกลไกประชารัฐ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยอย่างมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงสังคมเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้โอกาสทุกคน กวาดล้างทุจริต สร้างความสมดุลการใช้ช่างงบประมาณภาครัฐ ไม่ให้เกิดปัญหาระบบการเงิน การคลัง บริหารจัดการน้ำเพื่อคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย แก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ดูแลสวัสดิการแรงงานให้ดีที่สุดทุกมิติ ร่วมมือกับทุกสหภาพให้เข้าใจถึงความจำเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้และภาระของรัฐ ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจต้องอยู่ได้ แต่สวัสดิการต้องไม่ลดลง ไม่ทำให้สินค้าเกษตรเป็นปัญหาการเมืองอีกต่อไป

กำชับเข้มมีประเมินผลปลายปี

โดยในหนังสือดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ทั้งหมดนี้จะกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่าและอธิบดี โดยนายกฯจะกำหนดลงไป ก.พ. และ ก.พ.ร. จะเริ่มประเมินในเดือน เม.ย.นี้ ทุก 3 เดือน สะสมผลงาน มีผลต่อการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายในเดือน ต.ค.61 สร้างความเข้าใจประชาชนให้เกิดความร่วมมือและยอมรับ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สร้างความมั่นคง ไม่ขัดแย้งกับการทำงานเจ้าหน้าที่รัฐ

"บิ๊กป้อม" ร้อง "วู้" สดง.สอบภาษี

วันเดียวกันเวลา 09.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงกระแสข่าวสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) จะเข้ามาตรวจสอบถึงการเสียภาษีนาฬิกาหรู โดยกล่าวแก่คำว่า "วู้..." พร้อมเดินออกจากวงสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไปทันที

เพจดังเปิดอีกปาเด็กเรือนที่ 25

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก CSI LA ยังคงติดตามเปิดข้อมูลภาพนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตรต่อเนื่อง วันเดียวกันนี้ได้โพสต์ภาพนาฬิกาเรือนที่ 25 โดยระบุว่าเป็น Patek Philippe รุ่น Complications Annual Calendar รหัส 5396g-011 ทำจากทองคำขาว 18K ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 26 ต.ค.2557 ที่วัดโสมมังคลาราม บ้านโพนสว่าง ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม ที่ พล.อ.ประวิตรนำคณะมาทำบุญทอดกฐินสามัคคี โดยมีนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และประชาชน มาร่วมทำบุญ ได้ปัจจัยรวมทั้งสิ้น 82,048,529 บาท ถือเป็นโคตรกฐินที่ทำลายสถิติ 82 ล้านบาท โดยทางเพจอ้างที่มาของข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ พร้อมลงถึงประกอบ

โพสต์ <http://www.manager.co.th/politics/viewnews.aspx...> และลงภาพ พล.อ.ประวิตร สวมนาฬิการุ่นดังกล่าวบนข้อมือข้างขวา พร้อมระบุว่ามีราคาอยู่ที่ 1.5 ล้านบาท

เลขาฯ ป.ป.ช.เลียงแจงปมร้อน

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ระบุว่านาฬิกาเป็นของขวัญที่เยี่ยมมา และได้ชี้แจงต่อ ป.ป.ช. ไปหมดแล้วว่า ขณะนี้ขอให้ ป.ป.ช.ทำงานก่อน ยังไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆได้ เมื่อถามว่า ล่าสุด พล.อ.ประวิตรชี้แจงเรื่องนาฬิกาหรูและแหวนเพชรที่ ป.ป.ช.สอบถามเพิ่มเติมไปกลับมาแล้วหรือยัง นายวรวิทย์ตอบว่า ขอให้ ป.ป.ช.ทำงานก่อน ถ้าเสร็จแล้วจะแถลงให้ทราบต่อไป

“ศรีสุวรรณ” ชัดข้ออ้างฟังไม่ขึ้น

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ได้ออกแถลงการณ์ในนามสมาคมฯ คนไทยไม่ได้กินแกลบกินหญ้าที่จะเชื่อตามที่ พล.อ.ประวิตรระบุว่านาฬิกาเป็นของขวัญที่วนกันใส่ เป็นเพียงการแก้ตัวไปแบบน้ำขุ่นๆ ให้รอดพ้นจากข้อครหาและคมดาบของ ป.ป.ช.คงไม่มีใครเชื่อเพราะนาฬิกาแต่ละเรือนมีมูลค่าสูง บางเรือนเป็นรุ่นลิมิเต็ด ทำสายรัดไว้พอดีกับคนซื้อ ถ้าจะเพิ่มข้อสายรัดต้องเสียเงินเพิ่มเป็นหมื่นเป็นแสน ดังนั้นข้ออ้างดังกล่าวจึงไร้เหตุผล หาก พล.อ.ประวิตรยังคงยืนยันว่าเป็นนาฬิกาของเพื่อนจริง ก็เป็นหน้าที่ ป.ป.ช.ที่ต้องเรียกเจ้าของนาฬิกาทุกเรือนมาตรวจสอบข้อมือแต่ละคนว่าสวมใส่พอดีหรือไม่ ทางที่สี่ขอแนะนำให้เปลี่ยนทีมที่ปรึกษาที่ต้องมาทำงานคิดค้นหาถ้อยคำ หรือเหตุผลใช้แก้ต่างเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม การอ้างว่าเป็นนาฬิกาเพื่อนวนกันใส่นั้นยังถือว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา 108 เพราะเข้าข่ายเป็นประโยชน์อื่นใดโดยชัดแจ้ง ป.ป.ช.คงสังเคราะห์กฎหมายมาตรานี้ได้ไม่ยาก

อยากรู้จักมทรมิตรของ “พี่ใหญ่”

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ถ้าเป็นตามที่ พล.อ.ประวิตรกล่าวอ้างจริง สังคมอยากตั้งคำถามว่าเพื่อนสี่เหล่านี้ทำนาฬิกามาจากที่ไหน มีกี่คน แต่ละคนชื่ออะไรบ้าง เพื่อนท่านเป็นเจ้าของร้านนาฬิกาเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นเจ้าของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐหรือไม่ นาฬิกาเหล่านี้มีหมายเลขกำกับ เสียภาษีศุลกากรนำเข้าถูกต้องหรือไม่ ระยะเวลาการยืมยืมเมื่อไหร่ คืนเมื่อไหร่ และจากนี้ไปไม่รู้จักพบเพิ่มอีกกี่เรือน

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ต้องทำงานหนักท่ามกลางประเด็นที่สังคมสงสัย ทั้งเรื่องที่เคยเป็นเลขาฯ พล.อ.ประวิตร รวมถึงเรื่องการต่ออายุกรรมการ ป.ป.ช. สังคมสงสัยว่าอยู่ต่อเพื่อการใด คิดว่าคำชี้แจงของ พล.อ.ประวิตรแบบนี้ประชาชนจะเชื่อถือหรือไม่ ถ้าทำไม่ติดจะกระทบต่อ ป.ป.ช.และรัฐบาลทั้งหมด นายกฤษณ์ คำชี้แจงนี้แล้วรู้สึกอย่างไร รับได้หรือไม่ เชื่อหรือไม่ ทนคอกงหนูน้อยยังกังวลเรื่องนี้

จีเคเลียร์ให้ชัดไม่ฉ้อ รบ.อยู่ยาก

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า กรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ระบุว่า พร้อมออกจากตำแหน่ง หาก ป.ป.ช.ชี้ว่ามีความผิดนั้น ตนเสนอแนะไปด้วยความเป็นห่วงต่อผลกระทบที่เกิดกับรัฐบาลนี้ อยากให้ชี้แจงต่อสาธารณะให้ชัดเจนถ้าสังคมสงสัยไม่เชื่อ จะทำให้ขาดความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากประชาชน รวมถึงขณะนี้สังคมเกิดความไม่เชื่อมั่นในตัว ป.ป.ช.ด้วย จึงอยากเห็นการชี้แจงให้ชัดเจนว่าข้อเท็จจริงคืออะไร หากยืนยันว่ายืมเพื่อนมาใส่ ก็ชี้แจงรายละเอียดว่ามีกี่เรือน ยืมจากใคร สังคมจะได้จบเรื่องนี้ไป แต่ถ้ายังชี้แจงเพียงเท่านี้การวิพากษ์วิจารณ์จะยังอยู่ในสภาพเดิม ไม่เป็นผลดีกับรัฐบาล

ถ้ายังมีธรรมาภิบาลต้องสะสาง

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า คิดว่าอย่างน้อยที่สุด นายกรัฐมนตรีต้องคุยกับ พล.อ.ประวิตร ทำอย่างไรไม่ให้เรื่องนี้กระทบความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและแปลกใจนายกฤษณ์ที่ใช้คำพูดว่าอย่าเอาวาทกรรมทางการเมืองมาพูด ทั้งที่เรื่องนี้ไม่ใช่วาทกรรม แต่เป็นเรื่องพฤติกรรม นักการเมืองถูกรัฐบาลชุดนี้ต่อว่าต่อขานว่าการเมืองเก่าๆ เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ จึงชี้ให้เห็นว่ามาตรฐานในรัฐบาลของตนที่เป็นนักการเมืองเก่า มีความชัดเจนและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ มีปัญหาที่สังคมสงสัยรัฐมนตรีลาออกทันที ทั้งที่ ป.ป.ช.ยังไม่ชี้ว่ามีความผิด ดังนั้นหากนายกฤษณ์ยังอยากใช้คำว่าธรรมาภิบาลอยู่ ควรสะสางเรื่องนี้ให้เรียบร้อยด้วยการสร้างมาตรฐานทางการเมือง อย่างน้อยคือทำให้โปร่งใส

กระทบชิง ป.ป.ช.ระวังปากกันฟัง

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวอีกว่า เข้าใจถึงความสำคัญของ พล.อ.ประวิตรที่มีต่อรัฐบาล รวมถึงความผูกพันที่มีต่อกัน ถ้ามั่นใจว่าถูกต้องก็ชี้แจงให้สังคมเข้าใจและมั่นใจด้วย แต่ถ้าไม่สามารถทำให้รัฐบาลจะได้รับผลกระทบ ต้องไม่ลืมว่า คสช.เข้ามาบอกว่าจะทำให้การเมืองดีขึ้น หากมีปัญหาความเสื่อมศรัทธาขององค์กรอิสระ และ ป.ป.ช.

ตามมาอีก จะยังเป็นปัญหาใหญ่ เพราะยังมีเรื่องการต่ออายุ ป.ป.ช.ที่กำลังจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีก สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาพัวพันทั้งเรื่องกฎหมายและสายสัมพันธ์ที่ถูกลมองว่าใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจ ทำให้ ป.ป.ช.ทำงานยากขึ้น และถูกจับจ้อง ผลวินิจฉัยที่ออกมาจะมีคนจำนวนหนึ่งไม่เชื่อมั่น เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นการวางรากฐานการเมืองในอนาคตถ้ารัฐบาลอยากมาปฏิรูปก็ต้องจริงจังกับการสร้างมาตรฐานทางการเมืองที่ถูกต้อง

“รามเมศ” กระทุ้งทำสวนคำพูด

นายรามเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า หากรัฐบาลตรวจสอบตามคำแนะนำของนายอภิสิทธิ์ จะยิ่งทำให้เกิดความโปร่งใส ไม่ใช่เรื่องของวาทกรรมอย่างที่นายกฤษณ์พูดขณะนี้การกระทำของรัฐบาลขัดหลักธรรมาภิบาลโดยสิ้นเชิง สังคมเคลือบแคลงสงสัยว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลไม่มีความโปร่งใสในเรื่องบัญชีทรัพย์สินไม่พร้อมให้ตรวจสอบ เมื่อนายกฤษณ์อ้างเรื่องธรรมาภิบาลก็ต้องทำให้เกิดความโปร่งใสขอให้นายกฤษณ์เลิกกล่าวโจมตีโดยไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริง

พท.แถลงคำสั่ง คสช.ชัด รธน.

ช่วงเช้าที่พรรคเพื่อไทย พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมแกนนำพรรค ร่วมแถลงคำขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ประกอบมาตรา 5 โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวคำแถลงการณ์ว่า สมาชิกพรรคเพื่อไทยเห็นว่าคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นการละเมิดสิทธิ จึงใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัย มีประเด็นสำคัญดังนี้ 1.คำสั่งดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา 44 เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นอำนาจของรัฐสภาคือ สสช. และ พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง ผ่านความเห็นชอบของ สนช. และพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว การที่หัวหน้า คสช.ออกคำสั่งแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเท่ากับเป็นการปลงล้างกระบวนการตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ หัวหน้า คสช.เป็นเพียงผู้ได้รับอำนาจมาจากรัฐธรรมนูญอีกทอดจึงไม่อาจใช้อำนาจที่ขัดหรือแย้งหรือนอกเหนือไปจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ได้

ยื่นผ่าน 3 ช่องทางถึงศาล รธน.

นายภูมิธรรมกล่าวว่า 2.การที่หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจโดยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ออกคำสั่ง

ที่มีผลเป็นการลดล้างสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมือง จึงกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล และเป็นการออกกฎหมายที่มีผลย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคล จึงขัดต่อหลักนิติธรรม และยิ่งเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและยังขัดต่อหลักความเสมอภาค พรรคเพื่อไทยจึงเตรียมยื่นคำร้องใน 3 ช่องทาง คือ 1.ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ในนามพรรค 2.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญในนามนิติบุคคล และ 3.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญในนามสมาชิกพรรค โดยในตอนนี้จะมีแกนนำพรรคลงนาม 18 คน คือ พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายโกศล พลกุล นายภูมิธรรม เวชยชัย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายชัยเกษม นิติสิริ นายปลอดประสพ สุรัสวดี นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นาย นพดล ปัทมะ นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ นายสามารถ แก้วมีชัย และนายวัฒนา เมืองสุข

ต่อมาเวลา 15.00 น. นายวัฒนา เตียกุล ทนายความในฐานะผู้แทนพรรคเพื่อไทย นำคำร้องของพรรคเพื่อไทย และของสมาชิกพรรคเพื่อไทย 18 คน เข้ายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

เอาเปรียบคนอื่นหวังสืบอำนาจ

นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คำสั่งดังกล่าวไม่มีความเสมอภาคเลือกปฏิบัติ ไม่สุจริต ไม่ชอบและขัดรัฐธรรมนูญ ไม่เกี่ยวข้องกับสร้างความปลอดภัยอย่างที่ คสช.กล่าวอ้าง รวมถึงการปลดล็อกการเมืองเมื่อไร เป็นไปตามอำเภอใจของ คสช.

นายจาตุรนต์ ฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรี และแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นการทำลายพรรคการเมือง สร้างความได้เปรียบให้ คสช.อยู่ในอำนาจต่อไปเพราะคำสั่งนี้จะทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปและ คสช.จะกลับเข้าสู่อำนาจอีกภายหลังการเลือกตั้ง ถือว่าเป็นการสืบทอดอำนาจเท่ากับ คสช.มีอำนาจเหนือศาลรัฐธรรมนูญ และทุกองค์กร ถือเป็นการทำลายระบบกฎหมาย

☆ มีต่อหน้า 12

แฉสื่อ

☆ ต่อจากหน้า 11

“อ้อย” อดผู้นำทำลายคำไทยๆ

นายจาตุรนต์ยังกล่าวถึงท่าทีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ที่ระบุถึงเรื่องประชาธิปไตยไทยนิยม รวมถึงการใช้งบประมาณในพื้นที่ต่างๆว่า เป็นมาตรการชุดเดียวกันกับอีกหลายเรื่องที่ต้องการบรรลุจุดมุ่งหมายของการมีรัฐบาลที่ คสช.ยังควบคุมได้ หรือสืบทอดอำนาจได้ต่อไปหมายความว่าไม่ใช้ประชาธิปไตย แต่เป็นระบบการปกครองที่เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมา

ประกอบกับการใช้มาตรการและวิธีการต่างๆ เพื่อให้ คสช.ยังคงเป็นรัฐบาลได้อีก ทำให้การเลือกตั้งไม่มีความหมายแต่จะยอมรับว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายถึงต้องเรียกว่าประชาธิปไตยไทยนิยมความจริงแล้วคนพวกนี้ชอบทำลายความหมายของคำว่าไทยๆและตอนนี้กำลังทำลายความหมายของคำว่าไทยนิยมอีก

ปชป.จ่อยื่นผู้ตรวจศาล รธน.

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความสืบหน้าการยกคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ว่า น่าจะยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายในสัปดาห์นี้ โดยจะสรุปอีกครั้งว่าจะยื่นในนามหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หรือเป็นการยื่นของสมาชิกพรรค เพราะได้รับผลกระทบทั้งคู่ เหตุผลที่เห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญเพราะคำสั่งดังกล่าวสร้างความเสียหาย ทำให้มีการเกินสมควรแก่เหตุจากกรณีให้สมาชิกพรรคต้องยืนยันความเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรคภายใน 30 วัน เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะต้องดำเนินการ

กมธ.สื่อ โละวิธีเลือกไขว้ ส.ว.

ที่รัฐสภา พล.ร.อ.ธรรช ชาติสุวรรณ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่ง ส.ว. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า มีประเด็นที่ สนช.ขอแปรญัตติส่วนใหญ่ ได้แก่ มาตรา 11 เรื่องการแบ่งกลุ่มอาชีพของผู้สมัคร ส.ว. ที่เห็นว่าควรปรับลดเหลือ 5-10 กลุ่มอาชีพ จากเดิมที่มี 20 กลุ่มอาชีพ และมาตรา 40-42 เรื่องวิธีเลือกไขว้ในกลุ่มอาชีพของผู้สมัคร ส.ว. มีผู้แปรญัตติหลายคน อาทิ นายสมชาย แสวงการ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ เสนอให้ใช้วิธีเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มอาชีพแทนวิธีการเลือกไขว้ กมธ.กำลังรับฟังเหตุผลเพื่อชี้แจงนำหน้าที่จะปรับเปลี่ยนตามคำแปรญัตติหรือไม่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้ยื่นตามหลักการที่ กรธ.เสนอมา วันที่ 18 ม.ค. กมธ.จะหารือประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง คาดว่าวันที่ 22 ม.ค.จะได้ข้อสรุป เพื่อส่งร่าง พ.ร.บ.เข้าสู่ที่ประชุม สนช. ในวันที่ 25 ม.ค.

ยื่นกรรณไม่ขัดหลักการ รธน.

ผู้สื่อข่าวถามว่าหาก กมธ.เปลี่ยนวิธีการเลือก ส.ว. จากวิธีเลือกไขว้มาเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพ จะไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเจตนารมณ์ของ

กรธ. ที่ยืนยันให้ใช้วิธีเลือกไขว้มาตลอดหรือ พล.ร.อ. ธรรชตอบว่า ไม่ขัดเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 107 ระบุชัดเจนถึงการเลือก ส.ว. ให้ใช้วิธีเลือกกันเองไม่ได้บอกให้เลือกไขว้ ถ้ามีการแก้ไขวิธีการเลือก ส.ว. ไม่ถือเป็นการหักหน้า กรธ. เพราะเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ หากต้องเปลี่ยนวิธีมาเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพ อาจต้องลดกลุ่มอาชีพเหลือไม่ถึง 20 กลุ่ม โดยมีผู้แปรญัตติว่าอาจให้สมัครโดยอิสระ หรือสมัครโดยกลุ่มองค์กรเป็นผู้เสนอชื่อมา

“มีชัย” เตือน สนช.เสี่ยงขัด รธน.

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า หากมีการปรับแก้ตามคำแปรญัตติของ สนช.จริงคิดว่าจะทำให้เกิดการฮั้วหรือบล็อกโหวตได้และยังง่ายต่อการทุจริตเพราะผู้สมัครจะรู้ว่าใครอยู่กลุ่มใด เพียงส่งคนของตนมาสมัครในกลุ่มอีก 100 คน ก็สามารถบล็อกโหวตได้แล้ว หากยังมีช่องทางให้เกิดการทุจริตในการเลือกตั้งได้จะถือว่าไม่ตรงตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่ต้องการให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม เหตุที่ กรธ.บัญญัติให้มี 20 กลุ่มอาชีพเพื่อให้ ส.ว.มีที่มาหลากหลายแต่หาก สนช.มีเหตุผล กรธ.พร้อมยอมรับแต่ต้องเปิดช่องให้ทุกกลุ่มอาชีพสมัครเข้ามาได้

26 สนช.ยื่นตีความต่ออายุ ป.ป.ช.

นายทวีศักดิ์ สุททกวาทิน สมาชิก สนช.กล่าวถึงกรณีสมาชิก สนช.เตรียมเข้าชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ออกบทเฉพาะกาลมาตรา 178 ต่ออายุให้กรรมการ ป.ป.ช. ที่มีลักษณะต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญ ให้สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ว่า คาดว่าจะได้รายชื่อ สนช.ครบตามจำนวน 25 คนเพื่อยื่นต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ได้ในวันที่ 18 ม.ค. แต่จะยื่นในนาม สนช. ไม่ได้ยื่นในนาม สนช.เสียงข้างน้อย 26 คนที่ไม่เห็นด้วยกับการลงมติมาตรา 178 เหตุผลที่ยื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและกระจ่างในข้อกฎหมาย เพื่อให้การทำงานของ ป.ป.ช. ไม่เกิดปัญหาในอนาคต ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวอย่างไร

ต่อมา นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. ในฐานะเลขานุการวิป สนช. กล่าวว่า มี สนช.เข้าชื่อร่วมกันจำนวน 26 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเลย

เกณฑ์ที่กำหนดเสนอต่อประธาน สนช. ขอให้ส่งร่าง
กฎหมาย ป.ป.ช. ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัย
ว่ากรณียกเว้นลักษณะต้องห้าม ป.ป.ช. ขัดต่อรัฐ-
ธรรมนูญหรือไม่ โดยช่วงเช้าวันที่ 18 ม.ค. จะมี
สมาชิกมาร่วมลงชื่อเพิ่มเติมอีกประมาณ 3-4 คน
“มาร์ค” เอาคืนฟ้องกลับ “บิ๊กโอ”

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงคำพิพากษา
ศาลฎีกาสั่งให้เพิกถอนคำสั่ง พล.อ.สุกำพล สุวรรณ-
ทัต อดีตรมว.กลาโหม ที่ปลดออกจากราชการทหาร
ย้อนหลัง 23 ปีเศษ ว่ารู้สึกดีใจที่เรื่องนี้ยุติลงแล้วเป็น
ไปอย่างที่ได้ขอความเป็นธรรมมาตลอดเป็นการกลับ
แก้มองทางการเมือง ใช้อำนาจไม่ชอบ จากนี้จะนำคำ
พิพากษาศาลฎีกามาพิจารณาเพื่อดำเนินการร้องไป
ยัง ป.ป.ช. ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157
ฐานใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเนื่องจากก่อนหน้านี้

ป.ป.ช.เคยยกคำร้องไปโดยอ้างคำพิพากษาศาลชั้นต้น
แต่เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วเป็นเหตุที่ทำให้ ป.ป.ช.หยิบยก
ขึ้นมาทบทวนใหม่ได้แต่ต้องรอคำพิพากษาลงบั้เต็ม
เพื่อความสมบูรณ์อีกครั้ง ฝากไปถึงผู้ใช้อำนาจว่า
ต้องใช้ด้วยความเป็นธรรม อย่าใช้เพื่อประโยชน์
ทางการเมือง

“ส.ศิริลักษณ์” รอดคดี ม.112

ช่วงเช้า ที่ศาลทหารกรุงเทพนายสุลักษณ์ ศิว-
รักษ์ หรือ ส.ศิริรักษ์ พร้อมทนายความเดินทางเข้า
รับฟังคำสั่งฟ้อง-ไม่ฟ้อง จากอัยการทหาร ในข้อหา
ความผิดตามมาตรา 112 (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ)
เป็นวิทยากรในงานเสวนา “ประวัติศาสตร์ว่าด้วย
การชำระและการสร้าง” เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2557 นาย
สุลักษณ์กล่าวภายหลังเข้าพบอัยการศาลทหารว่า
อัยการศาลทหารสั่ง ไม่ฟ้อง ด้วยพยานหลักฐานไม่
พอฟ้องทั้ง 2 ข้อหา คือ ข้อหาผิดประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 112 และจากการนำข้อมูลอันเป็นเท็จ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ที่ผ่านมามีการขอร้องให้อยู่เจียบๆ ตนจะยืนอยู่บน
ความถูกต้องความจริงแม้จะติดคุกก็ยอมแต่ในเมืองนี้
คนมีอำนาจทำอะไรก็มีผิด คนมีนาฬิกาเรือนละสี่แสน
ก็ไม่ผิดอย่างไรก็ตาม คดีตนยุติได้เชื่อว่าเพราะพระบารมี
ปกเกล้าปกกระหม่อมของในหลวงรัชกาลที่ 10

จัดใหญ่ 'ชิมหม่อน ชมไหม'

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วย เกษตรฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับ ได้มอบหมายให้กรมหม่อนไหมจัดกิจกรรม เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาล “ชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2561” ขึ้น ปีใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระตุ้นการ ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ศูนย์ ใช้จ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาล ทั่วประเทศ เพื่อคืนความสุขให้กับเกษตรกร ปีใหม่

นางสาวสุภารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ด้านนางสุภารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา แห่งโรงเรียนวิชาชีพด้านหม่อนไหมให้ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับ ผู้ที่สนใจ และยังเป็น การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่น่าสนใจในงานประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่มีคุณภาพ ช่วยเพิ่ม กิจกรรมหลัก ๆ คือ สร้างจุดเรียนรู้ด้านหม่อน ช่องทางการตลาดให้สินค้าหม่อนไหม ไหม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ใหม่ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ทั้งนี้ งานดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่ง ศูนย์ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนเยี่ยมชม ภายได้กิจกรรม “คืนความสุขสู่คนไทย จากใจ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ การสาธิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ซึ่งกระทรวง กระบวนการผลิต ถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีด้านหม่อนไหม นิทรรศการความ รู้ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจร มี การแจกจ่ายพันธุ์หม่อนให้กับเกษตรกรและ ประชาชนที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่าย สินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพให้กับประชาชน ซึ่งทำให้ประชาชนมีโอกาสได้เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่มีคุณภาพเพื่อเป็น ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วยสร้างราย ได้ให้กับเกษตรกร และยังเป็น การประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหม ช่วยสืบสานอนุรักษ์ ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเปิด จุดบริการนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการนักท่องเที่ยวหม่อนผลสด ฯลฯ บริการแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาล ปีใหม่นี้.